

- **คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสมปี 67 เท่ากับ 41.36 บาท:** ฝ่ายวิจัยยังคงมีมุมมองบวกต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทเนื่องจากบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโต และรายได้ของ KLINIQ สามารถเติบโตในอัตราที่สูงกว่าอุตสาหกรรม เราประเมินราคาเหมาะสมด้วยวิธี Prospective PER โดยใช้ค่าเฉลี่ย PE Ratio ย้อนหลัง 1 ปี ที่ 28x คาดการณ์กำไรต่อหุ้นปี 67 เท่ากับ 1.477 บาทต่อหุ้น ทำให้ได้ราคาเหมาะสมปี 67 เท่ากับ 41.36 บาทโดยราคาเหมาะสมมี upside จากราคาปัจจุบันราว 37% ขณะที่คาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ในอนาคตราว 4.3% ต่อปี เราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”

Disclaimer : ความคิดเห็นที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่มีมติหรือการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ ไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือใช้ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนควรพิจารณาจากข้อมูลของบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นการสำรวจและประเมินข้อมูลของบริษัทและเพื่อนนักลงทุนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MAI) เป็นข้อมูลสาธารณะและเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลสำรวจที่แสดงจึงไม่ได้เป็นการรับรองผลการปฏิบัติงานและไม่ได้เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุน ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลบอล ฟันด์ มีไดวินันหรือรับขอสิทธิความลับและข้อมูลของนักลงทุนดังกล่าวต่อไป การเปิดเผยผลการประเมินหรือใช้ข้อมูลบนพื้นฐานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษัทจะเกิดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เป็นเพียงการนำเสนอผลการประเมินโดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทและไม่มีใ้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมินนี้ เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าวหรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลบอล ฟันด์ มีไดวินัน ขอสงวน หรือรับรองความถูกต้องของเนื้อหาของการประเมินดังกล่าวต่อไป ที่มา : www.cgthailand.org

